

Số: 67 /KH-UBND

Cẩm Giàng, ngày 27 tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện cơ chế hỗ trợ để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo mũi nhọn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Thông báo số 804-TB/HU ngày 18/3/2024 của Huyện ủy Cẩm Giàng về việc khắc phục tình trạng thiếu giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập và xây dựng cơ chế hỗ trợ để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo mũi nhọn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân (UBND) huyện xây dựng kế hoạch thực hiện cơ chế hỗ trợ để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo mũi nhọn trên địa bàn huyện Cẩm Giàng giai đoạn 2023-2025, định hướng năm 2030, nội dung cụ thể như sau:

## I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

### 1. Mục đích

- Huy động nguồn lực để đảm bảo các điều kiện nhằm thúc đẩy phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo mũi nhọn trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

- Thực hiện tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh có tố chất để học sinh có đủ năng lực tham gia dự thi học sinh giỏi các cấp đạt kết quả cao, đồng thời tạo nguồn học sinh giỏi cho các trường Trung học phổ thông (THPT) đặc biệt THPT chuyên Nguyễn Trãi của tỉnh.

- Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chế độ chi trả cho giáo viên trực tiếp phát hiện và bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, từ đó tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo tích cực phát huy năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của bản thân đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo mũi nhọn trên địa bàn huyện.

### 2. Yêu cầu

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Ngành GDĐT và các trường Trung học cơ sở (THCS) đảm bảo đúng chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh theo đúng quy định, huy động các nguồn lực đảm bảo tốt các điều kiện thực hiện phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng

lực môn học đáp ứng yêu cầu dạy và học để nâng cao chất lượng mũi nhọn của huyện.

- Yêu cầu các trường THCS thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh của các khối lớp 6,7,8 để tạo nguồn cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 dự thi đạt kết quả cao, trong đó trường THCS Nguyễn Huệ là trường trọng điểm thực hiện.

## **II. MỤC TIÊU**

### **1. Mục tiêu chung**

Nâng cao chất lượng học sinh giỏi cấp THCS đảm bảo tăng số lượng, chất lượng giải của các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia (nếu có); phấn đấu hàng năm đội tuyển học sinh giỏi (HSG) của huyện tham gia thi HSG cấp tỉnh xếp thứ hạng cao.

### **2. Mục tiêu cụ thể**

- Số lượng và chất lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2024-2025 duy trì giữ vững và nâng cao đứng trong tốp đầu của tỉnh (theo cơ cấu xếp giải của 09 môn dự thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tin học, Tiếng Anh).

- Hàng năm có học sinh đoạt giải cấp quốc gia trong một số cuộc thi do Bộ GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức (thi IOE, viết thư quốc tế UPU...).

- Phấn đấu đến năm 2030 các trường đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia, điều kiện đội ngũ giáo viên có uy tín và chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Tiếp tục xây dựng và phát triển trường THCS Nguyễn Huệ trở thành trường trọng điểm chất lượng cao của huyện, trở thành trường có chất lượng đứng ở tốp đầu so với các trường chất lượng cao trong tỉnh, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả cao.

## **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

### **1. Công tác tuyên truyền**

Tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về tuyển sinh vào trường THCS Nguyễn Huệ để phụ huynh và học sinh hiểu được những quyền và lợi ích của học sinh khi theo học tại trường trọng điểm chất lượng cao; giúp các thầy cô giáo nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm, quyền lợi khi được công tác tại trường.

## **2. Tăng cường cơ sở vật chất cho các trường THCS**

Đầu tư kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho các trường THCS, khắc phục tình trạng thiếu phòng học, phòng bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường.

Chỉ đạo các trường tiếp tục rà soát điều kiện cơ sở vật chất thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch bổ sung, thay thế thiết bị hỏng, hết hạn sử dụng; tăng cường đồ dùng tự làm; tăng cường huy động các nguồn lực để bổ sung thiết bị dạy học hiện đại; nâng cấp, cải tạo sân chơi, bãi tập, phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, khu xử lý rác ...

Đầu tư kinh phí xây mới và sửa chữa cơ sở vật chất cho trường THCS Nguyễn Huệ, phân đầu tới năm 2030 trường THCS Nguyễn Huệ trở thành trường điển hình về cơ sở vật chất.

## **3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu công tác bồi dưỡng HSG**

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, có năng lực lãnh đạo, quản lý, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của xã hội.

UBND huyện xây dựng quy chế đặc thù để tuyển dụng giáo viên, ưu tiên những sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc tốt nghiệp Đại học loại Giỏi của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự tuyển vào ngành giáo dục.

Điều động bổ sung những giáo viên giỏi, chuyên môn vững vàng có có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, có tâm huyết với nghề ở các trường khác về công tác tại trường Nguyễn Huệ thay thế những giáo viên có trình độ năng lực chuyên môn hạn chế.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, coi trọng công tác tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi. Động viên giáo viên đi học sau Đại học.

## **4. Đổi mới công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng HSG**

Xây dựng kế hoạch và phương án tuyển sinh trường THCS Nguyễn Huệ phù hợp với điều kiện địa phương, tuyên truyền, động viên ưu tiên những học sinh đạt giải cao ở các cuộc thi, hội thi (cấp tỉnh, cấp quốc gia nếu có) khi dự tuyển vào trường.

Hàng năm, bổ sung những học sinh đạt giải cao trong các kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh ở các trường THCS trên địa bàn huyện vào học tại trường Nguyễn Huệ.

Xây dựng nguồn kinh phí để hỗ trợ, động viên đối với những học sinh giỏi ở các trường xa trung tâm đến học tại trường THCS Nguyễn Huệ.

## **5. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng phương pháp dạy học hiện đại, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn**

Ngành giáo dục tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất học sinh; tập trung bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu; thường xuyên tổ chức và hướng dẫn học sinh làm quen với nghiên cứu khoa học giúp học sinh có khả năng phát hiện, tìm tòi, sáng tạo. Đa dạng hình thức dạy học; ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào trong dạy học (các phần mềm dạy học, ra đề kiểm tra đánh giá...), tích cực thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục.

Các trường THCS thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu và công tác bồi dưỡng giáo viên hàng năm.

Tổ chức các hội thảo, giao lưu học tập kinh nghiệm từ chuyên gia, từ giáo viên giàu kinh nghiệm của các trường trọng điểm chất lượng cao trong và ngoài tỉnh; tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh được học tập, trao đổi kinh nghiệm và học tập các cơ sở giáo dục có chất lượng giáo dục và bồi dưỡng HSG.

## **6. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý cho học sinh**

Ngành giáo dục chú trọng giáo dục giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục lý tưởng, truyền thống, pháp luật và ý thức công dân; tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh.

Chỉ đạo các trường THCS làm tốt công tác tư vấn tâm lý giúp học sinh vững tin khi tham gia học các đội tuyển HSG, phụ huynh yên tâm khi cho con theo học trong các đội tuyển.

## **7. Xây dựng cơ chế hỗ trợ, động viên cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn**

Cấp bổ sung kinh phí cho Phòng GDĐT là 300.000.000 đồng/năm (ngoài kinh phí đã giao hàng năm 500.000.000đ/năm) để chi cho công tác bồi dưỡng HSG cấp tỉnh; nâng mức chi trả giáo viên thực hiện bồi dưỡng HSG cấp tỉnh lên 900.000 đồng/buổi/3 tiết.

Cấp bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho trường THCS Nguyễn Huệ là 500.000.000đồng/năm để thực hiện chi trả công tác bồi dưỡng HSG lớp 9 cấp trường, công tác bồi dưỡng HSG lớp 8 tạo nguồn cho lớp 9 của huyện, công tác xây dựng chuyên đề bồi dưỡng HSG các cấp.

Cấp bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho các trường THCS trong huyện tổng số tiền là 125.000.000 đồng/năm để chi công tác bồi dưỡng HSG lớp 9 đã tạo nguồn cho học sinh vào đội tuyển và dự thi cấp tỉnh.

## **8. Tăng cường xã hội hóa giáo dục**

Tăng cường công tác phối hợp các lực lượng xã hội để có thêm nguồn lực hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; động viên khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Các nhà trường, gia đình, dòng họ xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài động viên trao giải thưởng cho giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi chọn HSG kịp thời.

## **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Phòng GDĐT**

Chủ trì, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện kế hoạch; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả; tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh, bổ sung kịp thời các nội dung phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng, đề xuất với Hội đồng nhân dân huyện ban hành các cơ chế hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong công tác bồi dưỡng, tuyển chọn, ôn luyện HSG các cấp.

Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện và thực hiện thanh toán chế độ cho cán bộ quản lý tham gia bồi dưỡng HSG cấp huyện theo quy định.

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai kế hoạch; hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với UBND và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch cho các năm tiếp theo.

### **2. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Chủ trì, phối hợp với Phòng GDĐT tham mưu, đề xuất UBND huyện bố trí, phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

### **3. Phòng Nội vụ**

Tham mưu với UBND giao đủ số lượng người làm việc trong các trường mầm non, tiểu học, THCS theo quy định, phù hợp với đặc thù của đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Phối hợp với Phòng GDĐT tham mưu cấp có thẩm quyền có cơ chế đặc thù đối với công tác thi đua khen thưởng, chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường THCS Nguyễn Huệ.

#### **4. UBND các xã (thị trấn)**

Cân đối, bố trí nguồn vốn của địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường trên địa bàn đảm bảo đạt chuẩn và theo hướng đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng công tác giảng dạy và quản lý nâng cao chất lượng HSG.

Huy động các nguồn lực để xây dựng các quỹ khuyến học, khuyến tài của địa phương góp phần khích lệ nâng cao chất lượng học sinh giỏi, giáo viên có học sinh giỏi.

#### **5. Các trường Tiểu học, THCS trong huyện**

Các trường Tiểu học: Thực hiện tốt việc giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực tuyên truyền, giới thiệu học sinh xuất sắc dự tuyển vào trường THCS Nguyễn Huệ.

Các trường THCS: Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Phòng GDĐT về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 và lớp 8 tạo nguồn cho lớp 9; cân đối nguồn ngân sách bổ sung hằng năm để chi trả cho giáo viên bồi dưỡng lớp 8 tạo nguồn cho lớp 9 ở giai đoạn đầu (trước khi Phòng GDĐT tổ chức giao lưu cấp huyện) kịp thời đảm bảo quy định. Đối với trường THCS Nguyễn Huệ căn cứ nguồn ngân sách giao và nguồn ngân sách bổ sung hằng năm để xây dựng kế hoạch, phân bổ số tiết dạy hợp lý đảm bảo nguồn chi trả cho giáo viên bồi dưỡng lớp 8 tạo nguồn cho lớp 9 và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 (khi chưa thực hiện bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9 của huyện).

Trên đây là Kế hoạch kế hoạch thực hiện cơ chế hỗ trợ để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo mũi nhọn trên địa bàn huyện Cẩm Giàng giai đoạn 2023-2025, định hướng năm 2030. UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, các trường TH, THCS nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để xem xét giải quyết.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- LH HĐND, UBND huyện;
- LH VP HU, HĐND-UBND huyện;
- Các phòng: GDĐT, TC-KH, NV;
- Các CSGD MN, TH, THCS trên địa bàn huyện;
- Lưu: VP, GDĐT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

  
*Trần Văn Quyết*  
**Trần Văn Quyết**